

ที่ พร ๐๐๓๗.๓/ว ๒๕๖๕



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการ Youth Initiative Thailand

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ / นายกเทศมนตรี เมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๔๖๗
ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

ด้วยได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่า ป.ป.ส. ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโครงการ Youth Initiative Thailand ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของยาเสพติดและขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา กลุ่มละ ๓ คน และที่ปรึกษากลุ่ม ๑ คน รวม ๔ คน โดยเริ่มดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน ๒๕๕๕ และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งสถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยสรุป ดังนี้

๑. กลุ่มเยาวชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในเว็บไซต์ www.facebook.com/Thai Youth ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเปิดเป็นเว็บไซต์กลางเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยหัวข้อคำถามดังกล่าวจะกำหนดขึ้นโดยใช้แนวคำถามและข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) ซึ่งจะปิดการเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

๒. คณะกรรมการคัดเลือกทีมเยาวชนซึ่งมีแนวคิดในการตอบข้อคำถามอย่าโดดเด่นใน เว็บไซต์ www.facebook.com/Thai Youth จำนวน ๑๐ ชุด และกำหนดให้เยาวชนเสนอโครงการซึ่งเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง และโครงการดังกล่าวมีสมมุติฐานว่าจะใช้งบประมาณไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๓. คณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มเยาวชน ตามข้อ ๒ ให้เหลือ ๕ กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ ฯ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท

๔. คณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มเยาวชน ตามข้อ ๒ ให้เหลือ ๑ กลุ่ม เพื่อไปทัศนศึกษาในต่างประเทศ

จึงเรียนมาทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี คำภีร์ธัมโม)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร/โทรสาร ๐๕๔-๕๓๔๕๐๔-๕ ต่อ ๑๒

ความมาก
ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๔๖๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 16126
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม ๑๐๓๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการ Youth Initiative Thailand

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ Youth Initiative Thailand

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ป.ป.ส. ว่าได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโครงการ Youth Initiative Thailand ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของยาเสพติดและขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษากลุ่มละ ๓ คน และที่ปรึกษากลุ่ม ๑ คน รวม ๔ คน โดยเริ่มดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน ๒๕๕๕ และขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งสถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยสรุป ดังนี้

๑. กลุ่มเยาวชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในเว็บไซต์ www.facebook.com/Thai Youth ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเปิดเป็นเว็บไซต์กลางเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยหัวข้อคำถามดังกล่าวจะกำหนดขึ้นโดยใช้แนวคำถามและข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) ซึ่งจะปิดการเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

๒. คณะกรรมการคัดเลือกทีมเยาวชนซึ่งมีแนวคิดในการตอบคำถามอย่างโดดเด่นในเว็บไซต์ www.facebook.com/Thai Youth จำนวน ๑๐ ชุด และกำหนดให้เยาวชนเสนอโครงการซึ่งเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง และโครงการดังกล่าวมีสมมุติฐานว่าจะใช้งบประมาณไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๓. คณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มเยาวชน ตามข้อ ๒ ให้เหลือ ๕ กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการฯ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท

๔. คณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มเยาวชน ตามข้อ ๓ ให้เหลือ ๑ กลุ่ม เพื่อไปทัศนศึกษาในต่างประเทศ รายละเอียดโครงการตามที่แนบมาพร้อมนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นโครงการที่มีประโยชน์ควรให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างทั่วถึง รายละเอียดปรากฏตามโครงการที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน

โทร ๐๒-๒๕๑๙๐๒๑-๓ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ๐๒-๒๕๑๙๐๒๑-๓ ต่อ ๑๑๒-๑๑๓

โครงการ Youth Initiative Thailand

หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ได้รับการกำหนดให้เป็น "วาระแห่งชาติ" และรัฐบาลได้กำหนดแนวทางการเอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยระบุภารกิจหลักด้านหนึ่งในการมุ่งดำเนินการเพื่อตัดวงจรกลุ่มเสี่ยงและป้องกันมิให้เกิดผู้เสพ/ผู้ติดยาใหม่ ด้วยการแก้ไขปัญหากลุ่มเสี่ยง พื้นที่เสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความสงบสุขของประชาชนและสังคมให้ได้อย่างรวดเร็ว

แผนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ในแผนที่ ๓ การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเยาวชนทั่วไป มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหายาเสพติด ซึ่งจะเป็นการลดการเพิ่มขึ้นของผู้เสพยาใหม่ โดยจะให้ความสำคัญในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่ง และการสร้างทัศนคติให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ นอกจากนี้แผนที่ ๕ ซึ่งเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ ยังมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับนานาชาติ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคและประเทศไทยโดยส่วนร่วม

ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยเพื่อรับมือกับปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควร เข้าร่วมโครงการ Youth Initiative at UNODC ของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วโลกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อเยาวชนและส่งเสริม การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์บนสื่อออนไลน์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร

สำหรับประเทศไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเยาวชนไทยในการมุ่งสู่การมีส่วนร่วมในเวทีโลก กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. และกระทรวงศึกษาธิการ จึงพิจารณาเห็นควรจัดทำโครงการนำร่องที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง เพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมของเยาวชนอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเอง และเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่ทัศนคติที่ถูกต้องต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการระดมความคิดเห็นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเป็นการดำเนินงานตามความริเริ่มของสหประชาชาติ
๒. เพื่อส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นระหว่างเยาวชนในเรื่องของยาเสพติดและเปิดโอกาสให้เยาวชนมีพื้นที่ ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
๓. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดและกระตือรือร้น ที่จะมีส่วนร่วมด้วยจิตสำนึกเพื่อสังคม
๔. เพื่อส่งเสริมบทบาทของเยาวชนไทยในเวทีโลก โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติ
๕. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดผ่านเยาวชนไปสู่กลุ่มเพื่อน ครอบครัวและชุมชนของตน

เป้าหมาย

กลุ่มเยาวชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างกว้างขวางในพื้นที่สื่อออนไลน์ที่จัดเตรียมไว้ นำเสนอโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์และขยายผลต่อไปได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เยาวชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและมีความกล้าแสดงออกและกระตือรือร้นที่จะแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
2. เยาวชนนำความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและการค้นคว้า ตกผลึกทางความรู้ ไปเผยแพร่ต่อไปในกลุ่มเยาวชนและชุมชนที่ตนเองอาศัย
3. เยาวชนมีความพร้อมและความมั่นใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ UNODC
4. นานาประเทศและสหประชาชาติยอมรับและตระหนักถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นองค์รวมและความสามารถของเยาวชนไทยอันสะท้อนการให้ความสำคัญแก่การพัฒนาทรัพยากรที่สำคัญของชาติ
5. เกิด model การดำเนินงานด้านยาเสพติด ที่สามารถดำเนินการโดยเยาวชน ซึ่งสามารถขยายผลไปใช้ในสถานศึกษา/พื้นที่เป้าหมายอื่น ๆ โดยอาจพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่น ๆ ในเวทีสหประชาชาติได้ด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. กระทรวงการต่างประเทศ
2. สำนักงาน ป.ป.ส.
3. กระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอ

ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. UNODC และ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการของกลุ่มเยาวชน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา

1. กลุ่มเยาวชนในสถาบันการศึกษาเดียวกัน อายุระหว่าง ๑๔-๑๘ ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ/หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มละ ๓ คน (ให้มีเยาวชนจำนวน ๑ คน ที่มีทักษะภาษาอังกฤษสามารถนำเสนอโครงการเป็นภาษาอังกฤษได้) และครู/อาจารย์ จำนวน ๑ คน ซึ่งรับผิดชอบงานด้านยาเสพติดของสถานศึกษาที่ต้องการ เข้าร่วมโครงการ โดยสมาชิกในกลุ่มต้องเป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และมีจิตอาสา
2. กลุ่มเยาวชนต่างสถาบันการศึกษา อายุระหว่าง ๑๔-๑๘ ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ/หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มละ ๓ คน (ให้มีเยาวชนจำนวน ๑ คน ที่มีทักษะภาษาอังกฤษสามารถนำเสนอ

โครงการเป็นภาษาอังกฤษได้) และผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาของกลุ่ม จำนวน ๑ คน ซึ่งมีความสนใจด้าน ยาเสพติด โดยสมาชิกในกลุ่มต้องเป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และมีจิตอาสา

กลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา

- กลุ่มเยาวชนนอกสถานบันการศึกษา อายุระหว่าง ๑๕-๑๘ ปี กลุ่มละ ๓ คน (ให้มีเยาวชนจำนวน ๑ คน ที่มีทักษะภาษาอังกฤษสามารถนำเสนอโครงการเป็นภาษาอังกฤษได้) และผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาของกลุ่ม จำนวน ๑ คน ซึ่งมีความสนใจด้านยาเสพติด มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และมีจิตอาสา

งบประมาณ

๑. สำนักงาน ป.ป.ส. รับผิดชอบงบประมาณในการจัดประชุมเพื่อคัดเลือกโครงการที่สามารถ ดำเนินการ ได้จริง และสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการของกลุ่มเยาวชน จำนวน ๕ ทีม

๒. กระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบงบประมาณการจัดทัศนศึกษาในต่างประเทศให้กับกลุ่ม เยาวชน ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจำนวน ๑ ทีม

ระยะเวลาการจัดโครงการ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๒ เดือน (เดือนมีนาคม- กันยายน ๒๕๕๕)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน	ระยะเวลา	ภารกิจ	รายละเอียดกิจกรรม
เตรียมการ	มีนาคม ๒๕๕๕	ประชาสัมพันธ์โครงการ	๑. กระทรวงศึกษาธิการประชาสัมพันธ์โครงการกับโรงเรียนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ ผ่านครู/อาจารย์ซึ่งรับผิดชอบงานด้านยาเสพติด เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด ๒. หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบโครงการ (กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน ป.ป.ส) ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยผ่านช่องทาง social media ๓. กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหน้า facebook เพื่อ ประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครกลุ่มเยาวชน และใช้เป็นศูนย์กลาง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นของกลุ่มเยาวชน ใช้ชื่อ Youth Initiative Thailand และจัดตั้งคณะผู้ดูแลเว็บไซต์
		รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ	รับสมัครกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมโครงการ โดยการสมัครผ่านทาง facebook ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำขึ้น
ดำเนินการ	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๕	๑. การเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชน แสดงความคิดเห็นต่อข้อคำถาม ด้านยาเสพติด ผ่านทาง facebook	๑. เปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนแสดงความคิดเห็นต่อข้อคำถาม ที่กำหนดขึ้นใน facebook เป็นภาษาไทย (กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้กำหนดคำถาม) และให้กลุ่มเยาวชนมีการโต้ตอบ แสดง ความคิดเห็นต่อข้อคำถามดังกล่าว เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนได้ค้นคว้า หาความรู้และใช้ความคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ โดยอ้างอิง

			<p>แนวคำถามจากเว็บไซต์ของ Youth Initiative ของ UNODC ใน http://www.facebook.com/pages/Youth-Initiative/๒๐๕๕๕๒๕๐๖๒๐๕๘๕?sk=wall</p> <p>(การแสดงความความคิดเห็นดังกล่าวให้ครู/อาจารย์ซึ่งรับผิดชอบงานด้านยาเสพติดหรือผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาของกลุ่มกระตุ้นให้กลุ่มเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ โดยกลุ่มเยาวชนสามารถหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ UNODC แนะนำ (ภาษาอังกฤษ) เว็บไซต์ของไทย หรือห้องสมุด ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นหน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ)</p>
ขั้นตอน	ระยะเวลา	ภารกิจ	รายละเอียดภารกิจ
ดำเนินการ	มิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๕๕	๒. คัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่มีแนวคิด และโครงการด้านการต่อต้านยาเสพติดโดดเด่น	<p>๑. หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบโครงการ (กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน ป.ป.ส) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่มีแนวคิดทางด้านการต่อต้านยาเสพติดที่โดดเด่น จำนวน ๑๐ กลุ่ม</p> <p>(ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากแนวคิดในการเข้าร่วมแสดงความความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์การตอบข้อคำถามผ่านทาง facebook)</p> <p>๒. คณะกรรมการฯ มอบหมายโจทย์ให้กลุ่มเยาวชนซึ่งผ่านการคัดเลือก ๑๐ กลุ่ม เพื่อเสนอโครงการด้านการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาเสพติดผ่านทางเว็บไซต์ โดยโครงการที่เสนอจะต้องใช้งบประมาณไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท/๑ โครงการ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวต้องสามารถดำเนินการได้จริงและสามารถนำไปใช้ประโยชน์และขยายผลต่อไปได้</p> <p>๓. คณะกรรมการฯ คัดเลือกโครงการของกลุ่มเยาวชนดังกล่าวให้เหลือเพียง ๕ โครงการและเชิญกลุ่มเยาวชนทั้ง ๕ กลุ่ม นำเสนอโครงการซึ่งได้จัดทำขึ้นต่อคณะกรรมการฯ เพื่อแนะนำ ดิชม และเพื่อการปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๔. สำนักงาน ป.ป.ส. มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ โครงการละไม่เกินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท</p>
		๓. กลุ่มเยาวชนทั้ง ๕ กลุ่ม นำโครงการไปดำเนินการในพื้นที่	กลุ่มเยาวชนทั้ง ๕ กลุ่ม นำโครงการไปปฏิบัติจริง และสรุปผลการดำเนินงานนำเสนอต่อคณะกรรมการ (ทั้งนี้ การนำเสนอโครงการต้องนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ)
		๔. คัดเลือกกลุ่มเยาวชนให้เหลือจำนวน ๑ กลุ่ม เพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศ	๑. คณะกรรมการฯ คัดเลือกกลุ่มเยาวชนให้เหลือจำนวน ๑ กลุ่ม เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาเสพติดในต่างประเทศ

การดำเนินงานโครงการ Youth Initiative Thailand

กรอบแนวคิดในการดำเนินโครงการ

กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ส และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินโครงการ Youth Initiative Thailand เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเสพติดและการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย โดยเข้าร่วมโครงการ Youth Initiative ของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC) ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วโลกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อเยาวชนและส่งเสริมการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์บนสื่อออนไลน์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย

- กระทรวงการต่างประเทศ
- สำนักงาน ป.ป.ส.
- กระทรวงศึกษาธิการ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา

๑. กลุ่มเยาวชนในสถาบันการศึกษาเดียวกัน

อายุ ๑๔-๑๘ ปี ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา กลุ่มละ ๓ คน (อย่างน้อยจะต้องมีเยาวชนจำนวน ๑ คน ที่มีความสามารถในการนำเสนอโครงการเป็นภาษาอังกฤษ) และครู/อาจารย์ จำนวน ๑ คน ซึ่งรับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา รวม ๔ คน

๒. กลุ่มเยาวชนต่างสถาบันการศึกษา

อายุ ๑๔-๑๘ ปี ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา กลุ่มละ ๓ คน (อย่างน้อยจะต้องมีเยาวชนจำนวน ๑ คน ที่มีความสามารถในการนำเสนอโครงการเป็นภาษาอังกฤษ) และผู้ให้คำปรึกษาของกลุ่ม จำนวน ๑ คน ที่มีความสนใจด้านยาเสพติด รวม ๔ คน

กลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา

- อายุ ๑๔-๑๘ ปี กลุ่มละ ๓ คน (อย่างน้อยจะต้องมีเยาวชนจำนวน ๑ คน ที่มีความสามารถในการนำเสนอโครงการเป็นภาษาอังกฤษ) และผู้ให้คำปรึกษาของกลุ่ม จำนวน ๑ คน ที่มีความสนใจด้านยาเสพติด รวม ๔ คน

คณะกรรมการตัดสินโครงการ ประกอบด้วย

- ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ
- ผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ส.
- ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ

รูปแบบกิจกรรม

ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑) เยาวชนสามารถร่วมกิจกรรมใน [WWW.facebook.com/ Thai Youth](http://WWW.facebook.com/ThaiYouth)

๒) ตอบคำถามที่กำหนดไว้ใน [WWW.facebook.com/ Thai Youth](http://WWW.facebook.com/ThaiYouth) เป็นภาษาไทย ซึ่งจะ
เป็นแนวคิดด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกลุ่มเยาวชนสามารถหาข้อมูลเพื่อตอบ
คำถามได้จากเว็บไซต์ของ UNODC (www.unodc.org) หรือเว็บไซต์อื่นๆ หรือห้องสมุด โดยโครงการ
จะปิดการเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามภายใน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

ระหว่างวันที่ ๑๖ มิถุนายน - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

๓) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่มีแนวคิดด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดที่โดดเด่น จำนวน ๑๐ กลุ่ม โดยคัดเลือกจากแนวคิดในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจาก
การตอบข้อคำถามผ่านทาง Facebook

๔) คณะกรรมการฯ มอบหมายโจทย์ให้กลุ่มเยาวชนซึ่งผ่านการคัดเลือก ๑๐ กลุ่ม เสนอ
โครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านทาง E-mail : drb@oncb.go.th โดย
โครงการที่เสนอมันจะต้องมีสมมุติฐานว่าจะใช้งบประมาณไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท/๑ โครงการ ทั้งนี้
โครงการดังกล่าวต้องสามารถดำเนินการได้จริงและสามารถนำไปใช้ประโยชน์และขยายผลต่อไปได้

๕) คณะกรรมการฯ คัดเลือกโครงการของกลุ่มเยาวชนดังกล่าวให้เหลือเพียง ๕ โครงการและ
เชิญกลุ่มเยาวชนทั้ง ๕ กลุ่ม นำเสนอโครงการซึ่งได้จัดทำขึ้นต่อคณะกรรมการฯ เพื่อแนะนำ ตีชม
และปรับปรุงแก้ไข

๖) สำนักงาน ป.ป.ส. มอบงบสนับสนุนโครงการที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ โครงการละไม่เกิน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๗) กลุ่มเยาวชนทั้ง ๕ กลุ่ม นำโครงการไปปฏิบัติจริง และสรุปผลการดำเนินงานนำเสนอต่อ
คณะกรรมการ (การนำเสนอโครงการต้องนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ)

กันยายน ๒๕๕๕

๘) คณะกรรมการฯ คัดเลือกกลุ่มเยาวชนให้เหลือจำนวน ๑ กลุ่ม เพื่อรับรางวัลไปศึกษา
งานด้านการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในต่างประเทศ

รางวัลที่จะได้รับ

๑) เกียรติบัตร สำหรับกลุ่มเยาวชน ๑๐ กลุ่ม ที่เสนอโครงการเพื่อแสดงว่าเป็นเยาวชนผู้มี
จิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด

๒) การศึกษาดูในงานต่างประเทศ สำหรับกลุ่มเยาวชน ๑ กลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกรอบ
สุดท้าย

การเข้าร่วมกิจกรรม/การประกาศผลการประกวด

ทางเว็บไซต์ [WWW.facebook.com/Thai Youth](http://WWW.facebook.com/ThaiYouth)

ข้อกำหนดในการแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook

๑) หัวข้อที่พูดคุยในหน้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและหัวข้อที่เกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนต่อปัญหาเสพติดและวิธีที่จะส่งเสริมการศึกษาและการใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ของเยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่เบี่ยงเบนประเด็น หรือพูดคุยในหัวข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กล่าวไว้ข้างต้น

๒) จุดประสงค์หลักของเวทีแสดงความคิดเห็นคือการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ ในการแสดงความคิดเห็น ผู้แสดงความคิดเห็นไม่ควรกล่าวโจมตีตัวบุคคล หรือกล่าวหาว่าร้ายผู้อื่น

๓) จะต้องไม่มีการเผยแพร่ข้อความหรือสื่ออื่นๆ ในเชิงเลือกปฏิบัติต่อความหลากหลายทางเชื้อชาติ เพศ ศาสนา ความบกพร่องด้านกายภาพและอายุ

๔) จะต้องไม่มีการเผยแพร่ภาพที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม การโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือการบริการใด ๆ

๕) ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องพึงระลึกว่า เวทีแสดงความคิดเห็นเป็นเวทีสาธารณะ การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ผู้รับผิดชอบโครงการจะไม่รับผิดชอบ

๖) ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเคารพลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ร่วมโครงการคนอื่น เนื้อหาหรือข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ข้อความหรือภาพที่นำมาแสดงความคิดเห็นแต่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์จะถูกลบออก

๗) ผู้ดูแลเว็บไซต์มีสิทธิและอำนาจสูงสุดในการแก้ไขข้อความที่ถูกแจ้งหรือผ่านการพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กล่าวมาข้างต้น

สอบถามรายละเอียด

สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. เลขที่ ๕ ถนนดินแดง
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๒๔๕๕๙๐๘๓